
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 
เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

คร้ังที ่1/2551 
วนัพฤหัสบดีที ่ 31  กรกฎาคม  2551  เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุม  134 -135  ช้ัน  3  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายอารมย ์ ข  าคมกุล        ประธานกรรมการ 
     เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.  นายอิทธิพงศ ์ คุณากรบดินทร์        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพฒันาระบบการคา้ 
     แทนปลดักระทรวงพาณิชย ์
3.  นายพิชยั  ตั้งชนะชยัอนนัต ์        กรรมการ 
     แทนปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
4.  นางสาวลดาวลัย ์ ค  าภา        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการส านกัวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.  นางสนธยา  ลือประไพ        กรรมการ 
     ผูอ้  านวยส านกัจดัท างบประมาณองคก์ารรูปแบบพิเศษและรัฐวสิาหกิจ 
     แทนผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
6.  นางศศกร  ลออศรีสุกลไชย        กรรมการ 
     นกัวชิาการคลงั 8 ว. 
     แทนอธิบดีกรมบญัชีกลาง 
7.  นายสินชยั  เรืองไพบูลย ์        กรรมการ 
     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมการปศุสัตว ์
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์
8.  นายอุดม  นวลหนูปลอ้ง          กรรมการ 
     นกัวชิาการสหกรณ์ 8 ว. 
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
9.  นายโอฬาร  พิทกัษ ์         กรรมการ 
     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
     แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 



 - 2 - 

10. นายประสงค ์ บรรเทา        กรรมการ 
      เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 7 ว. 
      แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
11. นายนิวติั  สุธีมีชยักุล         กรรมการ 
      รองอธิบดีกรมประมง 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
12. นายมนตรี  กฤษณีไพบูลย ์        กรรมการ 
      รองผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
      แทนผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
13. นายประภาส  แสนสิงห์        กรรมการ 
      แทนเลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
14. ดร.พิชยั  คณิวชิากรณ์         กรรมการ 
      รองประธานคณะกรรมการธุรกิจการเกษตรและอาหาร 
      แทนประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
15. นายชาญ  สารเลิศโสภณ        กรรมการ 
      ผูอ้  านวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
16. นายไกรสิทธ์ิ  โรจนเกษตรชยั        กรรมการ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
17. นายอนนัต ์ ดาโลดม         กรรมการ 
      นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
18. นายสารกิจ  ถวลิประวติั        กรรมการ 
      ท่ีปรึกษาสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
      แทนนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
19. นายพรศิลป์  พชัรินทร์ตนะกุล        กรรมการ 
      ผูท้รงคุณวุฒิ 
20. นายชวาลวฒิุ  ไชยนุวติั        กรรมการ 
      แทนรองศาสตราจารยน์ภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์   ผูท้รงคุณวุฒิ     
21. นายอภิชาต  จงสกุล           กรรมการและเลขานุการ 
      เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพนัธ์ุพืช      ติดภารกิจ 
2.  ศาสตราจารยจ์รัญ  จนัทลกัขณา ผูท้รงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีทพัไท     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. นายอดุลย ์ วงัตาล      สมาคมผูเ้ล้ียงโคนมไทยโฮสไตน์ฟรีเช่ียน 
3. นางศิริวรรณ  หนัจรัส      ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 
4. นายวสันต ์ จีนหลา      ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 
5. นายอรรคเดช  เบา้ทองหล่อ     ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 
6. นายสุรชยั  ศิริมยั      สหกรณ์โคนมบา้นบึง  จ  ากดั 
7. นายธ ารงค ์ เมฆโหรา      สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
8. นายสวสัด์ิ  วรรณใหม่      กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
9. นายพสันิธิ  วสีวีรสิศ      กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
10. นายศรัณยพ์งศ ์ ฟุ้งเกียรติ     กรมส่งเสริมการเกษตร 
11. นางอรสา  ดิสถาพร      กรมส่งเสริมการเกษตร 
12. นางสาวจิราภา  จอมไธสง     กรมส่งเสริมการเกษตร 
13. นายจารุวฒัน์  นุตเดชานนัท ์     กรมปศุสัตว ์
14. นายเฉลิมชยั  สุวรรณรักษ ์     กรมประมง 
15. นางสาวเสาวนีย ์ กองวบูิลศิริ     คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
        และสังคมแห่งชาติ 
16. นางสาวปวีณาวรรณ  วชัระดิษย    ส านกังบประมาณ 
17. นายโสภิญญา  เกิดสกุล     คณะท างานห้องเลขานุการ รมว.กษ. 
18. นายครรชิต  สุขเสถียร      ส านกังานรัฐมนตรี 
19. นางสาวฉตัรประภา  ศรีสวสัด์ิ     ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรฯ 
20.นางสุวรรณา  สีละพฒัน์     ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรฯ 
21. นางสาวพจมาลย ์ เลิศสกุล     ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรฯ 
22. นางชนินทพ์รรณ  ภววฒันานุสรณ์    ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรฯ 
23. นางสาวอุทยัวรรณ  พูลทรัพย ์     ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร 
        และอาหารแห่งชาติ 
24. นางนารีณัฐ  รุณภยั      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางอจัฉรา  วิรัตน์พงษ ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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26. นางกรทิพย ์ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา    ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นางสาวจีรภา  ฉววีงศ ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
28. นายบณัฑิต  มงคลวรีาพนัธ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
29. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์     ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
30. นางนวพร  ภู่นพคุณ      ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

      เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  14  คน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    เน่ืองจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดราชการ จึงไดม้อบหมายให้
เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่1/2550 
กรรมการและเลขานุการ  (นายอภิชาต  จงสกุล)  ไดส้รุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ คร้ังท่ี  2/2550 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550  ให้ท่ีประชุมทราบ  และไม่มีกรรมการท่านใดขอ
แกไ้ขเพิ่มเติม  จึงถือวา่รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3 เร่ืองเพ่ือทราบ 

  3.1  การด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ 

 กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ไดร้ายงานความเป็นมา วตัถุประสงค ์
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยในปี 2549 อนุมติโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียม จ านวน 
81,793,250 บาท ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ปี 2550 มีการอนุมติั 6 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการปรับโครงสร้างสินคา้โคเน้ือ 4 โครงการ  โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนั  ผลการด าเนินงานประสบปัญหาขั้นตอนในการจดัสรรเงินระหวา่ง
หน่วยงานรับผิดชอบกับเจ้าของโครงการ เน่ืองจากระเบียบกองทุนฯ ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ผูรั้บผิดชอบในกรณีของสินคา้โคเน้ือ คือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตอ้งลงนามในบนัทึกค ารับรองการ
เบิกเงินท าใหห้น่วยงานผูรั้บผดิชอบตอ้งระมดัระวงัในการจดัสรรเงินให้สหกรณ์โคเน้ือก าแพงแสน โดยจะ
มีขอ้ผูกมดัว่าหน่วยงานผูรั้บผิดชอบตอ้งรับผิดชอบในการช าระหน้ีกรณีเงินยืมปลอดดอกเบ้ียแทนเจา้ของ
โครงการ  ในปี 2551 ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมติัโครงการอีก 3 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 
62,137,510 บาท ไดแ้ก่ โครงการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวิธีปฏิบติัไดแ้ละ
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เห็นผลจริง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภณัฑ์
นมของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั และโครงการประชาสัมพนัธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ  

3.2   สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ไดร้ายงานสถานะการเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2551 ให้ท่ีประชุมทราบวา่กองทุนฯ มียอดรายรับ
จ านวน 400,000,000 บาท โดยได้รับจากการจดัสรรงบประมาณปี 2549 จ านวน 200,000,000 บาท  
งบประมาณปี 2550 จ านวน 100,000,000 บาท และงบประมาณปี 2551 จ านวน 100,000,000 บาท  ยอด
รายจ่ายจ านวน  56,188,386.62 บาท โดยแบ่งจ่ายให้หน่วยงานด าเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้า
กระเทียม  จ านวน  3,593,545 บาท  โครงการปรับโครงสร้างสินคา้เน้ือโคขุน จ านวน 41,028,090 บาท 
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา จ านวน 6,816,600 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั 
จ  านวน 3,915,440 บาท และค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนปี 2549-2551 จ านวน 834,711.62 บาท ท าให้มียอดเงิน
คงเหลือทั้งส้ิน 343,811,613.38 บาท กองทุนฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายใหโ้ครงการปรับโครงสร้างสินคา้โค
เน้ือ ชา และปาล์มน ้ ามนั จ านวน 144,783,440 บาท รวมทั้งภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายให้โครงการโคนม             
2 โครงการ และโครงการประชาสัมพนัธ์อีก จ านวน 61,987,510 บาท ท าให้กองทุนฯ มีเงินเหลือทั้งส้ิน 
137,040,663.38 บาท 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ  

3.3  บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2551 
ระหว่างกระทรวงการคลงักบักองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ไดร้ายงานบนัทึกขอ้ตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบญัชี 2551 ระหวา่งกระทรวงการคลงักบักองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ ใหท่ี้ประชุมทราบวา่กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั TRIS เป็นผูป้ระเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนฯ โดยมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบญัชี 
2551 ระหว่างกระทรวงการคลงักบักองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ซ่ึงไดล้งนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ระหวา่งปลดักระทรวงการคลงั ท่ีไดรั้บมอบหมายกบัประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ คือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบริษทั TRIS  จะติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนใน 4 ดา้น คือ  1. ผลการด าเนินงานดา้นการเงิน จะพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของ
การอนุมติัเงินกองทุนฯ ท่ีให้กับโครงการต่างๆ ท่ีเสนอขอ  เร่ืองท่ี 2 เป็นเร่ืองผลการด าเนินงานด้าน
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ปฏิบติัการ จะพิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ
ตามแผนงานปี 2551 และร้อยละความส าเร็จของการจดัสรรเงินตามแผนการใช้เงิน  เร่ืองท่ี 3 เป็นการ
ประเมินสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะพิจารณาจากร้อยละของความพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีมีต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ และ  4 . การบริหารพฒันาทุนหมุนเวียน จะพิจารณาจากระดบั
ความส าเร็จของกิจกรรมการจดัท าแผนแม่บทในการบริหารจดัการของกองทุนฯ และระดบัความส าเร็จของ
กิจกรรม การจดัท าคู่มือการเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)  ได้ถามเก่ียวกบัการประเมินผลใน
รอบคร่ึงปีแลว้ ผลการประเมินในภาพรวมเป็นอยา่งไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ไดช้ี้แจงว่ากองทุนฯ ไดร้ายงานตามแบบฟอร์มประเมินผลของบริษทั 
TRIS เรียบร้อยแลว้ทั้ง 4 หวัขอ้ สรุปผลไดว้่า เงินจดัสรรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวว้า่จะจดัสรรไม่นอ้ย
กวา่ 50% ของเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ ส่วนผลการด าเนินงานในปี 2550 ส าหรับโครงการปรับโครงสร้าง   
โคเน้ือ 4 โครงการ โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามนั 
ทางส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนยป์ระเมินผล ไดร้ายงานปัญหาและอุปสรรคให้เลขานุการกองทุนฯ 
ทราบแลว้ในวาระท่ี 3.1   ส่วนการสนองประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกองทุนไดมี้แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรโดยตรง ผลการประเมินความพึง
พอใจมากกวา่ร้อยละ 50 การบริหารพฒันาทุนหมุนเวียน ซ่ึงวดัจากความส าเร็จของการท าแผนในเร่ืองของ
โครงการท่ีจะเสนอขออนุมติัเงินจากกองทุนฯ และคู่มือในการจดัท าโครงการเสนอขอรับเงินจากกองทุนฯ 
ไดจ้ดัท าเรียบร้อยแลว้ และแผนแม่บทไดมี้การจดัท าและก าหนดโครงการท่ีจะเสนอขออนุมติัจากกองทุน
ปี 2552 เรียบร้อยแลว้ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมวา่ กองทุนฯ 
น าเสนอผลการด าเนินงานตามขั้นตอน 1,2,3 ผา่นความเห็นชอบเสนอเลขานุการกองทุนฯ จะไดค้ะแนนใน
ระดบั 3 ดงันั้นควรน าเสนอใหค้รบ 5 ขั้นตอน โดยเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบดว้ยจึงจะ
ไดค้ะแนนการประเมินระดบั 5  

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ช้ีแจงวา่ทั้งแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการ 
ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้จะน าเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหท้ราบในคร้ังต่อไป 

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์)  ให้ขอ้เสนอแนะว่าการเจรจา
กบับริษทั TRIS กองทุนฯ ตอ้งท าขอ้ตกลงในเร่ืองตวัช้ีวดัใหช้ดัเจนวา่ควรจะด าเนินการตามเป้าหมายไดแ้ค่
ไหนโดยตอ้งต่อรองใหก้ าหนดตวัช้ีวดัตามท่ีสามารถด าเนินการไดร้ะดบัต ่าสุด เน่ืองจากเป็นการด าเนินการ
ระยะแรกๆ ของกองทุนฯ มากกว่าท่ีจะพิจารณาตวัช้ีวดัจากวงเงินที่อนุมัติโครงการ เพราะถ้าปีต่อไปไม่
สามารถท าตามเป้าหมายในวงเงินท่ีก าหนดเท่ากบัท าใหก้องทุนฯ ประเมินผลต ่ากวา่เป้าหมายซ่ึงอาจจะเสีย
คะแนนได ้



 - 7 - 

มติทีป่ระชุม    

รับทราบและน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการใหฝ่้ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการต่อไป 

วาระที ่4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

  4.1  คู่มือการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตรเพ่ือเพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ไดร้ายงานว่าตามเง่ือนไขขอ้ตกลงการ
ประเมินผลกองทุนฯ ตอ้งมีการจดัท าคู่มือเสนอขอรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนฯ จึงขอน าเสนอร่าง
คู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยในรายละเอียดของคู่มือ
ประกอบดว้ย 1. ความเป็นมา วตัถุประสงค์ และวิสัยทศัน์  องค์กรรับผิดชอบ  2. วิธีการและขั้นตอนการ
จดัท าโครงการ  3. กฎระเบียบและค าสั่งเก่ียวกบักองทุนฯ 

  ประธานกรรมการ  (นายอารมย์  ข าคมกุล)  ซกัถามวา่เหตุผลและความจ าเป็นของกองทุนฯ 
คืออะไร 

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ช้ีแจงว่าวตัถุประสงคข์อ้1 ตอ้งการปรับ
โครงสร้างการผลิต การปฏิรูปผลิตผล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ตอ้งการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ โดยปรับเปล่ียนสินคา้ท่ีไม่มี
ศกัยภาพเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ  วตัถุประสงคข์อ้ 2  มีหลกัเกณฑ์การเสนอขอใชเ้งินกองทุนฯ โดยพิจารณา
จากโครงการท่ีเสนอตอ้งเสนอโดยเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง หรือโดยออ้มและให้เสนอในนาม
สถาบนั หรือองค์กรและเจา้ของโครงการท่ีเสนอเร่ืองต่างๆ ตอ้งเสนอผ่านส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบต่อเกษตรกรหรือสถาบนัเกษตรกร กรณีเป็นงานวิจยัตอ้งเป็นการวิจยัประยุกต ์หรือการวิจยัดา้น
การตลาด ซ่ึงก าหนดว่าผลการวิจัยไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่เป็นโครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน และพื้นท่ี
ด าเนินการต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีกิจกรรมของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ ในการวิเคราะห์โครงการตอ้งมี
ขอ้พิจารณาจากหลกัเกณฑ์ว่าเป็นโครงการท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยตอ้งระบุวา่สินคา้
นั้นไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 

  ผู้แทนนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (นายสารกิจ  ถวิลประวัติ )  ได้มี
ขอ้เสนอแนะวา่กองทุนฯ จดัตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ดงันั้นวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ ตอ้งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีตอ้งการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบ FTA แต่วตัถุประสงค์ท่ีเขียนในคู่มือกวา้ง
เกินไป จึงขอใหฝ่้ายเลขานุการระบุวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ ใหช้ดัเจน 

  ประธานกรรมการ (นายอารมย์  ข าคมกุล)  ขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ รับไป
ด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
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  ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสนธยา  ลือประไพ)  ให้ข้อเสนอแนะว่าคู่มือรวบรวม
กฎระเบียบค่อนขา้งชัดเจน แต่การเขียนโครงการท่ีจะเสนอเข้ามาค่อนขา้งจะปฏิบติัยาก อาจจะตอ้งมี
ตวัอย่างโครงการท่ีเสนอผ่านการอนุมัติแล้วเข้ามาประกอบด้วย พร้อมทั้งมีแผนการเบิกจ่ายเงินและ
งบประมาณท่ีชดัเจน และตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีมีแบบฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้ส าหรับวตัถุประสงค์
ของกองทุนฯ ค่อนขา้งกวา้งมาก ควรระบุวา่กลุ่มสินคา้ไหนท่ีเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ FTA  

  ความเห็นของที่ประชุม  คู่มือเป็นกรอบการท างานของกองทุนไม่ใช่เป็นกฎหมาย การ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้

  มติทีป่ระชุม    

   เห็นชอบร่างคู่มือการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ และใหน้ าไปเผยแพร่ต่อไป 
 

  4.2  ทบทวนโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียม   

  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร (นางอรสา  ดิสถาพร)  ไดช้ี้แจงโครงการปรับโครงสร้าง
สินคา้กระเทียมใหท่ี้ประชุมทราบวา่ โครงการน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากตอ้งการแกปั้ญหาสินคา้กระเทียมท่ีมีราคา
ตกต ่า เน่ืองจากเม่ือเปิด FTA ไทย-จีน แลว้ ผลผลิตกระเทียมจีนเขา้มาทุ่มตลาดในประเทศมากและมีราคา
ถูกกวา่กระเทียมไทย ดงันั้น ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมวชิาการเกษตร ไดร่้วมกนัจดัท าโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียมข้ึน โดยพิจารณาแลว้เห็น
ควรลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมจากเดิม 106,000 ไร่ ลดลง 21,000 ไร่ คงเหลือ 85,000 ไร่ เพื่อให้ Demand และ 
Supply สอดคลอ้งกนั และสถานการณ์ขณะนั้นพิจารณาพืช  3 ชนิด ท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิตและการตลาด 
คือ พริกหวาน  มนัฝร่ังและยางพารา ปลูกในพื้นท่ี 21,000 ไร่  ในส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีคือ การประชาสัมพนัธ์โครงการ รวบรวมเกษตรกร  กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
ในเร่ืองการท า Contract Farming และกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบเร่ืองตลาด และในปี 2549 เร่ิม
โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียม ซ่ึงในช่วงนั้นราคากระเทียมตกต ่าทาง คชก. ได้อนุมัติเงิน          
100 ล้านบาท ด าเนินงานโครงการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมประมาณ 15,000 ไร่ ท าให้ปี 2549-2550 พื้นท่ี
ปลูกกระเทียมลดลงมาเหลือ 84,000 ไร่ ซ่ึงอยู่ในภาวะสมดุลพอดี และการด าเนินโครงการในปีแรก         
มนัฝร่ังเกิดปัญหาความล่าชา้ของระยะเวลาโครงการท าให้เกษตรกรสมคัรเขา้ร่วมนอ้ย 51 ไร่ ประกอบกบั
ปัญหาเร่ืองการชดเชยดอกเบ้ียให้เกษตรกรท่ีตอ้งกู้เงินมาลงทุนกบั ธ.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 7.5 ซ่ึงทาง         
ธ.ก.ส. แจง้วา่ไม่สามารถใหอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ไดต้อ้งคิดร้อยละ 9.5 ในอตัราปกติ ซ่ึงไม่แตกต่างกนั
มากนกั เกษตรกรจึงไม่สนใจเขา้ร่วมโครงการ  ส่วนพริกหวาน ไดมี้การศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะเกิด
ความเส่ียงกบัเกษตรกร เน่ืองจากเงินลงทุนค่อนขา้งสูง ตอ้งปลูกในพื้นท่ีท่ีสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 500 เมตร 
และอุณหภูมิค่อนขา้งเยน็จึงไดช้ะลอโครงการ   ส่วนโครงการยางพาราตอ้งยกเลิกไปไม่สามารถด าเนินการ
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ได ้เพราะรัฐมีโครงการปรับโครงสร้างยางพารา 300,000 ไร่ ในภาคเหนืออยูแ่ลว้ สรุปไดว้า่ ผลการด าเนิน
โครงการต ่ากวา่เป้าหมาย จึงขอเสนอเร่ืองยกเลิกโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อขอยกเลิกโครงการ และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งส่งเงินคืนให้กองทุนฯ  พร้อมทั้งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์เขา้
ไปในพื้นท่ีไปท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรในการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ เพื่อ
แก้ไขปัญหาสินค้ากระเทียม  และเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคมท่ีผ่านมาส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร             
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกนัจดัสัมมนาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ระดมความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีปลูกกระเทียมในภาคเหนือวา่เกษตรกรประสบปัญหาอะไร ตอ้งการให้ภาครัฐ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนในเร่ืองอะไรบา้ง แลว้จดัท าโครงการเสนอเขา้มาให้กองทุนฯ พิจารณาอีกคร้ัง จึง
ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายกเลิกโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมในชุดแรกก่อน ส าหรับ
โครงการแกปั้ญหาสินคา้กระเทียมจะจดัท าและน าเสนอเขา้มาใหม่ 

 ประธานกรรมการ  (นายอารมย์  ข าคมกุล)   มีความเห็นวา่ให้ยกเลิกโครงการปรับโครงสร้าง
สินคา้กระเทียมได ้แต่ควรสรุปบนัทึกความลม้เหลววา่เกิดปัญหาอะไร เงินคืนกองทุนเป็นจ านวนทั้งหมด
เท่าไร 

 กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ช้ีแจงว่าเงินโครงการปรับโครงสร้างสินคา้
กระเทียมทั้งหมดอนุมติัไป จ านวน 81.79 ลา้นบาท และในปีแรกอนุมติัจดัสรรไป จ านวน 3,593,545 บาท 
ทางกรมส่งเสริมการเกษตรใช้ไปแลว้ จ านวน 245,000 บาท ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรใชไ้ป จ านวน 
216,000 บาท กรมวิชาการเกษตรกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ยงัไม่ใช ้ส่วนเงินท่ีจดัสรรและท่ีใช้ไปแลว้ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรจะเหลืออยู่ จ  านวน 2.47 ลา้นบาท บวกกบัดอกเบ้ียอีก 15,000 กว่าบาท ส่วนของ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรจะเหลืออยู ่จ  านวน 383,280 บาท และกรมส่งเสริมการเกษตรและส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรไดส่้งคืนกองทุนไปแลว้ จะมีของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 210,000 บาท กบักรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 83,260 บาท ท่ียงัไม่ไดส่้งคืนแต่ตอ้งส่งคืน และไดส้รุปให้ยกเลิกโครงการน้ีและ
ตอ้งบวกดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนดว้ยสรุปแลว้จะมีส่วนท่ีจะคืนในส่วนท่ีเป็นเงินตน้ จ านวน 3,146,779.79 บาท 
ดอกเบ้ีย จ านวน 15,916 กบัอีก 2 หน่วยงานท่ีอาจจะเกิดดอกเบ้ียข้ึนซ่ึงยงัไม่ไดท้ราบตวัเลข 

 ความเห็นของทีป่ระชุม   ควรช้ีแจงรายละเอียดเงินค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปแลว้ จ  านวน 400,000 บาท 
วา่ใชไ้ปด าเนินการอะไรบา้ง ส าหรับขอ้ผิดพลาดของโครงการน้ีในส่วนของมนัฝร่ัง ปัญหาอยูท่ี่เร่ืองอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งกู ้ธ.ก.ส. ซ่ึงไม่ใช่ปัญหาของตวัสินคา้ ดงันั้นจึงควรประเมินความผดิพลาดของโครงการ 

 นายชวาลวุฒิ  ไชยนุวัติ ให้ข้อคิดเห็นว่าการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียมไม่สามารถแก้ปัญหา
กระเทียมได ้ตอ้งน าผลผลิตท่ีออกมาในฤดูกาลผลิตนั้นมาเพิ่มมูลค่าเพื่อใหเ้กษตรกรไดผ้ลตอบแทนสูงข้ึน 

 ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร (นางอรสา  ดิสถาพร)  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ประเด็นแรก
งบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรใชไ้ป จ านวน 200,000 บาท ใชด้ าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมโครงการและอบรมเกษตรกรในเร่ืองการปลูกมนัฝร่ัง ประเด็นท่ีสอง พืชท่ี
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เลือกปลูกทดแทนวิเคราะห์จากสถานการณ์ในขณะนั้นว่ามีศกัยภาพด้านการตลาด แต่เม่ือถึงระยะเวลา
ด าเนินงานสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะยางพาราท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ ส าหรับ
ประเด็นมนัฝร่ังยงัคงเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพเพียงแต่ติดปัญหาเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย ประเด็นท่ีสาม  การแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่ากระเทียม มีบริษทัเอกชน คือ บริษทัขาวละออเภสัช ไดแ้ปรรูปกระเทียมอดัเม็ดจึงคิดว่าเป็น
โครงการแปรรูปท่ีน่าสนใจจะน าเสนอเขา้มาใหก้องทุนฯ พิจารณา 

  ความเห็นของทีป่ระชุม   สินคา้มนัฝร่ังเป็นพืชท่ีน่าสนใจเพราะเป็นพืชอาหาร ปัญหาอยูท่ี่
อตัราดอกเบ้ียไม่ใช่ตวัสินคา้ ดงันั้นสินคา้มนัฝร่ังเป็นพืชท่ียงัคงส่งเสริมต่อไปได ้

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ให้ขอ้เสนอว่าเห็นควรยกเลิกโครงการ
ปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียม ซ่ึงบประมาณท่ีอนุมติัไป 11 ลา้นกวา่ หลงัจากท่ียกเลิกโครงการไปแลว้ก็จะ
มีเงินส่งคืนกลบัเขา้กองทุนฯ ประมาณ 79 ลา้นกวา่บาท 

ข้อเสนอของทีป่ระชุม  โครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียมท่ีจะยกเลิกน้ีปัญหาไม่ใช่
อยู่ท่ีพืช 3 ชนิดท่ีปลูกทดแทน คือ พริกหวาน มันฝร่ัง หรือยางพารา แต่ปัญหาอยู่ท่ีเกษตรกรผูป้ลูก
กระเทียมอยากทราบวา่ขณะน้ีเกษตรกรประสบปัญหาอะไรในพื้นท่ีท่ีปลูก เราควรจะท าอยา่งไรในพื้นท่ีท่ี
เกิดปัญหามีเกษตรกรก่ีราย จ านวนพื้นท่ีก่ีไร่ 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร (นางอรสา  ดิสถาพร)  ช้ีแจงว่าปัญหากระเทียมในพื้นท่ี 
ประเด็นแรกถ้าปีไหนราคาดีเกษตรกรก็จะหันไปปลูกเพิ่มท าให้ผลผลิตในปีหน้าล้นตลาด ราคาตกต ่า 
เป็นวฎัจกัรอยูต่ลอดท าให้รัฐใช้เงิน คชก. เขา้ไปช่วยเหลือ ประเด็นท่ีสอง เร่ืองประสิทธิภาพการผลิตใน
บางพื้นท่ีผลผลิตค่อนขา้งต ่า ตน้ทุนการผลิตสูง ประเด็นท่ีสาม เร่ืองการสร้าง Demand ในส่วนของการแปร
รูป สร้าง Demand ใหม้ากข้ึนจึงจะช่วยผอ่นคลายปัญหากระเทียมไปได ้

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์) ให้ขอ้เสนอแนะวา่ปัญหาของ
สินคา้กระเทียมเกิดจากการเปิดเสรีระหวา่งไทย-จีน ท าให้สินคา้กระเทียมลกัลอบเขา้มาในประเทศมากข้ึน 
จะแกปั้ญหาก็ไม่สามารถแกไ้ด ้ถึงจะลดพื้นท่ีก็ไม่สามารถสู้กระเทียมท่ีลกัลอบเขา้มาได ้ดงันั้นจึงขอเสนอ
วา่พื้นท่ีตรงไหนท่ีมีปัญหา ใหแ้กไ้ขเฉพาะพื้นท่ีนั้นวา่ควรจะท าอยา่งไร 

ความเห็นของที่ประชุม  สินค้ากระเทียมเป็นสินค้า ท่ีควบคุมไม่ได้ อาจต้องตั้ ง
คณะกรรมการจดัการเร่ืองอาหารเพื่อควบคุมสินคา้ตวัน้ี และท าเป็นโครงการครบวงจร ตอ้งร่วมมือหลาย
หน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูว่าราคา
ต่างประเทศขณะน้ีเท่าไร ปีน้ีควรปลูกเท่าไร จะปลูกท่ีไหน มีการกระจายข่าวไปทัว่ทุกต าบลท่ีปลูกเพื่อให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่เกษตรกร เพื่อลดความเสียหายทั้งภาครัฐ และเกษตรกรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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  มติทีป่ระชุม    

   เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปรับโครงสร้างสินคา้กระเทียม และมอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งหาแนวทางปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนกิจกรรมท่ียกเลิก ตลอดจนหาแนวทางในการแปรรูปสินคา้
กระเทียมให้มากข้ึน และเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการขอรับเงินสนับสนุน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

   

  4.3  การขอขยายระยะเวลาโครงการปรับโครงสร้างสินค้าโคเน้ือ และสินค้าชา 

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  รายงานว่ามติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550  ได้อนุมติังบประมาณของโครงการปรับโครงสร้างสินคา้โคเน้ือ        
4 โครงการ จ านวน 92 ลา้นบาท และโครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา 1 โครงการ จ านวน 6.82 ลา้นบาท 
ในระเบียบกองทุนฯ วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน ไดก้ าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติัเสนอเร่ืองขอเบิกเงิน สศก. โดยแนบมติคณะกรรมการรายละเอียดต่างๆ ของ สศก. มีขั้นตอน
ในการขอเบิกเงินจากกรมบญัชีกลาง ท าให้ช่วงระยะเวลาต่างๆ ใช้เวลาพอสมควรกว่าท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจะได้รับเงินไปด าเนินโครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการใช้เงินและแผนการคืนเงิน และ
เน่ืองจากโครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดมี้บนัทึกขอขยายระยะเวลาโครงการจากก าหนดวนัท่ีไดรั้บอนุมติัวนัท่ี 5  กรกฎาคม  2550  เป็น
วนัท่ีหน่วยงานได้รับการจดัสรรเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ซ่ึงเป็นวนัท่ี  7  กุมภาพนัธ์  2551 ซ่ึงใช้
เวลานานพอสมควรจึงมีการเสนอขอขยายระยะเวลา ทางฝ่ายเลขานุการเห็นว่าขบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ใช้
เวลานานพอสมควรจริงท าใหแ้ผนการใชเ้งิน แผนการคืนเงิน ก็ไม่เป็นไปตามก าหนดแผนการเดิม ดงันั้นจึง
ขอเสนอท่ีประชุมขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการปรับโครงสร้างโคเน้ือ 4 โครงการ และ
โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา ท่ีได้อนุมติัไปแล้วเม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2550 เป็นวนัท่ีหน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บการจดัสรรเงิน 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)  ถามวา่ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินให้
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการใชเ้วลานานแค่ไหน ท าไมถึงใชเ้วลานานซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานของกองทุนฯ  

  ฝ่ายเลขานุการฯ   ช้ีแจงวา่เน่ืองจากโครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา และโครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้โคเน้ือเป็นโครงการแรกของกองทุนฯ เม่ือไดรั้บอนุมติัโครงการเม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2550 
กว่าเจ้าของโครงการจะน าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปด าเนินการแก้ไขตามมติ พร้อมทั้งจัดท า
รายละเอียดแผนการใชเ้งิน แผนการคืนเงินให้กองทุนฯ ใหม่ ใชเ้วลาเกือบ 2 เดือน หลงัจากแกไ้ขเสนอมา
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ทางฝ่ายเลขานุการก็รีบน าเสนอขออนุมติัเงินไปท่ีกรมบญัชีกลางทนัทีก็ใช้
ระยะเวลาหน่ึงท่ีกรมบญัชีกลางต้องตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนจึงจะจัดสรรเงินไปให้หน่วยงาน
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รับผดิชอบ ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดความล่าชา้เกิด 2 ประการ คือ 1. โครงการเร่ิมตน้ยงัไม่ชดัเจนกวา่จะปรับปรุง
แกไ้ขโครงการใชเ้วลานาน  2. เป็นโครงการแรกของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น โครงการโคเน้ือซ่ึงทาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ยงัไม่มีประสบการณ์ท่ีจะดูแลโครงการในลกัษณะน้ี จึงตอ้งใช้เวลาในการ
ก าหนดระเบียบในการจดัสรรเงินให้เจา้ของโครงการ  3. โครงการปรับโครงสร้างสินคา้ชา เม่ือคร้ังแรก
อนุมติัหน่วยงานรับผิดชอบ คือ จงัหวดัเชียงราย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย เป็น
ผูรั้บผิดชอบโครงการ แต่ดว้ยระเบียบในการตามเงินคืนกองทุนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเป็นส่วนกลาง
จึงเปล่ียนหน่วยงานรับผิดชอบจากจงัหวดัเชียงราย เป็นส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงใช้
เวลาขั้นตอนในการเสนอเร่ืองขอเปล่ียนหน่วยงานรับผิดชอบระยะหน่ึงกวา่จะเสนอเบิกเงินจากกองทุนฯ 
จึงใชเ้วลานานพอสมควร 

  ข้อสังเกตของทีป่ระชุม  ถา้ขยายเวลาแลว้มีหลกัประกนัอะไรท่ีจะไม่ขอขยายระยะเวลาอีก 
ฉะนั้นปัญหาต้องชัดเจนในระเบียบปฏิบติัในการบริหารการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ว่าใครจะเป็นคน
รับผดิชอบเงินของกองทุนฯ  

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าขั้นตอนการเสนอขอ
โครงการตอ้งเร่ิมจากเกษตรกรหรือสหกรณ์ ตอ้งเสนอผา่นหน่วยราชการท่ีดูแลและรับผิดชอบหรือสหกรณ์ 
และในระเบียบกองทุนฯ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบแทนเกษตรกร ซ่ึงถา้ระเบียบปฏิบติั
เกิดขอ้บกพร่องหรือมีจุดอ่อนจึงตอ้งมีการปรับแกไ้ขระเบียบ ซ่ึงขณะน้ีไดใ้ห้นกักฎหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาอยู ่

  ข้อคิดเห็นของที่ประชุม ในการอนุมติัโครงการได้มองปัญหาน้ีหรือไม่ ถ้าไม่ได้มอง
ปัญหาจะเกิดข้ึนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอน  ในกรณีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ใช่
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในกรณีโครงการโคเน้ือท่ีผ่านมา สหกรณ์โคเน้ือ
ไม่ไดเ้สนอผา่นกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่เสนอผา่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จึงเกิดความล่าชา้ ถา้เสนอผา่น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะง่ายและเร็วข้ึน 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย) ให้ข้อสังเกตว่าเงินโอนไปให้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์แลว้แต่ยงัไม่ถึงเจา้ของโครงการ  ถา้ขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก แลว้
จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่เจา้ของโครงการจะไดรั้บเงินเม่ือใด 

  ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ให้ขยายระยะเวลาโครงการได้แต่ตอ้งขยายแบบมีเง่ือนไข
พร้อมทั้งให้ฝ่ายปฏิบติั หรือเจา้ของโครงการส่งแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนปฏิบติังานมาใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีขยายโครงการ 
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  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์) ให้ความเห็นว่าควรขยาย
ระยะเวลาโครงการใหแ้ต่ตอ้งปรับแผนปฏิบติังาน และแผนการคืนเงินตามระยะเวลาท่ีขยายดว้ย 

  ฝ่ายเลขานุการฯ   ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในระเบียบกองทุนก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โครงการตอ้งลงนามในบนัทึกค ารับรองซ่ึงเปรียบเหมือนสัญญากูเ้งินซ่ึงปัญหา คือ หวัหนา้ส่วนราชการไม่
ยอมลงนามซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึง และอีกประเด็นหน่ึงเกษตรกรเสนอโครงการท่ีไดรั้บผลกระทบของแต่ละ
สินคา้แต่หาหน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการไม่ไดเ้พราะเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบนัทึกค ารับรองเป็นขอ้ผูกมดั
ของหน่วยงานรับผดิชอบทุกโครงการ 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)  ให้ขอ้เสนอแนะวา่ให้ท าแผนการใช้
จ่ายเงินเฉพาะโครงการท่ีท าไม่ไดม้าใหม่ ส าหรับโครงการท่ีด าเนินไดก้็ใหด้ าเนินการต่อไปได ้

  ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ให้ขยายระยะเวลาใหม่ได้ แต่ต้องท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนการคืนเงินมาใหม่ และอนุมติัแบบมีเง่ือนไข 

  มติทีป่ระชุม    

   1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการปรับโครงสร้างสินคา้โคเน้ือและสินคา้ชา จาก
วัน ท่ีได้ รับอนุมัติโครงการ (5  กรกฎาคม 2550 )  เ ป็นว ัน ท่ีหน่วยงานผู ้รับผิดชอบโครงการ                                       
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ    

  2. มอบหมายใหห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการจดัท าแผนการใชเ้งินและแผนการคืนเงิน
ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีไดเ้ห็นชอบตามขอ้ 1 
 

  4.4  โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้งโคนมด้วยวธีิปฏิบัติได้          
และเห็นผลจริง 

  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอุดม  นวลหนูปล้อง) ไดร้ายงานว่าโครงการลดตน้ทุน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวิธีปฏิบติัไดแ้ละเห็นผลจริงเป็นโครงการซ่ึงชุมนุมสหกรณ์
โคนมแห่งประเทศไทยและสมาคมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน ได้น ามาหารือกนัระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กบั
กรมปศุสัตว ์เพื่อท่ีจะดูความเป็นไปไดข้องโครงการและทิศทางในการด าเนินการ ส าหรับโครงการน้ีมีหลกั
ว่าตอ้งการขอการสนบัสนุนเงินจากกองทุนเพื่อท่ีจะไปจดัจา้งท่ีปรึกษาโดยคดัเลือกจากมหาวิทยาลยัและ
วทิยาลยัเกษตรกรรม หรือหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในดา้นวิชาการ ทางดา้นสาขาวิชาสัตวแพทย ์เพื่อมาจดัการ
พฒันาประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรในฟาร์ม โดยจะมีการคดัเลือกสหกรณ์โค
นมจาก 20 สหกรณ์ทัว่ประเทศ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์นั้นอย่างน้อย 50 ฟาร์ม ซ่ึง
วตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเล้ียงโคนมและการผลิตน ้ านมคุณภาพดี  
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละการแข่งขนัของเกษตรกร ลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 



 - 14 - 

สร้างระบบการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานและน าไปใชไ้ดจ้ริง  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 ปี  โดยมีพื้นท่ี
เป้าหมาย ภาคใต้และภาคตะวันตก จ านวน 5 สหกรณ์ ภาคกลางและภาคตะวันออก 6 สหกรณ์                
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 สหกรณ์ ภาคเหนือ 3 สหกรณ์  ส าหรับวิธีการด าเนินการจะมีการตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาบริหารโครงการ โดยท่ีจะมีตวัแทนจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สมาคม
ผูเ้ล้ียงโคนมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
นกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิต่าง ๆ  ท าหน้าท่ีในเร่ืองของการบริหารจดัการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
เพื่อจะมีการคัดเลือกสหกรณ์โคนมจ านวน 20 สหกรณ์  โดยสหกรณ์โคนมท่ีเข้าร่วมโครงการจะมี
คุณสมบติัโดยตอ้งมีจ านวนปริมาณแม่โคนมไม่น้อยกว่า 500 ตวัในสหกรณ์นั้น และสหกรณ์จะต้องมี
ศกัยภาพในการจ่ายเงินสมทบค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการฟาร์มตามโครงการ มีแผนงานหรือนโยบายใน
การท่ีจะพฒันาเพื่อท่ีจะมาดูแลรับผิดชอบในเร่ืองของการบริหารจัดการฟาร์มหรือให้ค  าแนะน าแก่
เกษตรกรรายฟาร์ม โดยมีมติท่ีประชุมใหญ่รองรับ และในระบบของการบริหารจดัการของสหกรณ์นั้น
จะตอ้งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบหรือปิดบญัชีได ้อีกทั้งสหกรณ์จะตอ้งสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
มีการคดัเลือกสถาบนัการศึกษาท่ีมีความรู้เขา้มาด าเนินการในเร่ืองระบบหรือเขา้ไปให้ค  าแนะน าหรือ
บริการให้กบัเกษตรกรเป็นรายฟาร์ม  ส าหรับในเร่ืองของค่าใชจ่้ายการจา้งท่ีปรึกษาจะใชเ้งิน 30,000 บาท 
ต่อสหกรณ์ต่อเดือน เพื่อท่ีจะเป็นการจา้งท่ีปรึกษาเขา้ไปท าหนา้ท่ีในการพฒันาประสิทธิภาพและลดตน้ทุน
การบริหารจดัการฟาร์มของเกษตรกรในเร่ืองของค่าบริการดูแลแม่โคนมแต่ละฟาร์มก็จะมีการสมทบตวัละ 
10 บาท/เดือน คิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท/สหกรณ์/เดือน การจา้งท่ีปรึกษาค่าบริการดูแลสุขภาพแม่
โคใช้เงิน 40,000 บาท/เดือน/สหกรณ์ รวมทั้งปี 480,000 บาท/สหกรณ์/ปี  รวม 20 สหกรณ์เป็นเงิน 
9,600,000 บาทต่อปี  ซ่ึงในการเบิกจ่ายค่าจา้งท่ีปรึกษาในปีแรกจะใชเ้งินกองทุนฯ สนบัสนุน 100% ปีท่ี 2 
กองทุนฯจ่าย 80% สหกรณ์จ่ายสมทบ 20% ปีท่ี 3 ลดลง 20% จนกระทัง่ปีท่ี 5 กองทุนฯ จ่าย 20% สหกรณ์
สมทบ 80% และปีท่ี 6 สหกรณ์กบัเกษตรกรรับผิดชอบเอง 100%  มีการประชุมติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตลอดจนการจดัสัมมนาเพื่อท าเขา้ใจเร่ืองเป้าหมายโครงการทั้งหมด มีการติดตามความกา้วหนา้
ของโครงการ  ส าหรับผูรั้บผิดชอบในโครงการมีชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผูเ้ล้ียงโค
นมไทยโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์ ส าหรับงบประมาณท่ีขอสนบัสนุนเป็นเงิน
จ่ายขาดทั้งส้ิน 43,764,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยเป็น
ค่าจา้งท่ีปรึกษา 28,800,000 บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 14,364,000 บาท และเป็นค่าติดตาม
ประเมินผลของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 600,000 บาท 

  ข้อสังเกตของที่ประชุม  โครงการน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงรัฐจ่ายผา่นสหกรณ์ 
อีกส่วนหน่ึงเจา้ของโครงการจะตอ้งจ่ายสมทบ และมีประเด็นวา่เจา้ของโครงการไม่ตอ้งสมทบไดห้รือไม่ 

  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอุดม  นวลหนูปล้อง) ช้ีแจงวา่ในการเสนอโครงการจะมี
การกลัน่กรองสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการตั้งแต่แรกโดยก าหนดคุณสมบติัไวช้ดัเจนว่า สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการต้องมีปริมาณแม่โคนมเท่าไร มีฐานะทางการเงินท่ีพร้อมจะสมทบเพราะว่าโครงการน้ีเป็น
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โครงการน าร่องไม่ใช่โครงการท่ีจะกระจายไปทัว่ประเทศ เพระสหกรณ์โคนมในประเทศไทยขณะน้ีเรามี 
100 กว่าสหกรณ์ แต่คดัมาเพียง 20 สหกรณ์เพื่อจะน าร่องเป็นตวัอย่าง เน่ืองจากปัจจุบนัประสิทธิภาพการ
เล้ียงโคนมผลผลิตต่อตวัต ่า  ตน้ทุนของเกษตรกรสูง ในเร่ืองระบบของการบริหารจดัการฟาร์มค่อนขา้งจะ
มีปัญหามาก  สัดส่วนของววันมท่ีให้นมต่อฝูงแม้กระทัง่เร่ืองของการดูแลสุขภาพการให้อาหารก็เป็น
ปัญหาในเร่ืองการจดัการฟาร์ม  ปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพน ้านมดิบยงัมีนอ้ย  ดงันั้นเป้าหมายหลกัของการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหน้มของโค  เม่ือตน้ทุนต ่ารายไดก้็จะมากข้ึน 

  ข้อคิดเห็นของที่ประชุม  สินค้านมเป็นสินค้าท่ีอ่อนไหวมากหากมีปัญหาเร่ืองนม 
สหกรณ์ไดรั้บผลกระทบจะมีปัญหาการจ่ายเงินคืน สหกรณ์จะตอ้งรับผดิชอบ 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)  ถามวา่เม่ือส้ินสุดโครงการองคค์วามรู้
ยงัอยู่กบัเกษตรกรหรือไม่หรือว่าตอ้งจา้งท่ีปรึกษาดูแลฟาร์มต่อไป  เม่ือเทียบกบัการท่ีเลือกสหกรณ์ท่ีมี
ศกัยภาพอยู่แล้วท่ีมีแม่โค 500 ตวัข้ึนไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงการถ่ายทอดองค์ความรู้มี
งบประมาณปกติส าหรับหน่วยงานท่ีตอ้งด าเนินการอยูแ่ลว้ท่ีจะใหก้บัเกษตรกรโดยตรง  

  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอุดม  นวลหนูปล้อง)  ไดช้ี้แจงวา่ท่ีปรึกษาจะเขา้ไปให้
ค  าแนะน ากับตวัเกษตรกรโดยตรง เอาความรู้ท่ีผ่านการศึกษาเข้าไปสู่เกษตรกร องค์ความรู้จะเกิดกับ
เกษตรกรไม่ไดอ้ยู่ท่ีองค์กร ซ่ึงวิธีการจะคดัเลือกสหกรณ์ 20 สหกรณ์โดยตอ้งมีแม่โค 500 ตวัข้ึนไป ใน
สหกรณ์มีเกษตรกรรายย่อยเป็นสมาชิก และสหกรณ์ไปเลือกสมาชิกเขา้ร่วมโครงการอีกสหกรณ์ละ 50 
ฟาร์ม  เพื่อให้ท่ีปรึกษาเขา้ไปถ่ายทอดความรู้ แนะน าวิธีปฏิบติัและจดัระบบบริหารจดัการฟาร์ม  วิธีการ
เล้ียงและการดูแลสุขภาพโคให้ดีข้ึน รวมทั้งท่ีปรึกษาด้านวิชาการท่ีจา้งเขา้ไปให้ค  าแนะน ายงัท าหน้าท่ี
ติดตามผลการด าเนินการทุกเดือนดว้ย 

  ความเห็นของทีป่ระชุม  ประเด็นองคค์วามรู้เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ เพราะโครงการน้ีเป็น
โครงการเร่ิมแรก  มีลักษณะคาบเก่ียวกันอยู่กับกรมปศุสัตว์ ซ่ึงมีสัตวบาลหรือสัตวแพทย์และมีการ
ด าเนินการอยู่แล้วค่อนข้างมาก  อีกทั้ งรัฐเองมีภาระเร่ืองงบประมาณท่ีต้องจ่ายมาก โครงการน้ีใช้
งบประมาณทั้งหมด 72 ล้านบาท เป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา 57 ล้านบาท และใช้งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 43 ลา้นบาท เป็นการใชง้บประมาณเขา้ไปช่วยใหส้นบัสนุนการเร่ิมตน้โครงการ โดยจา้งท่ีปรึกษา 
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการสร้างองค์ความรู้  เม่ือส้ินสุดโครงการองค์ความรู้อยู่ท่ีใด อาจตอ้งจา้งท่ีปรึกษา
ต่อไปหรือไม่  หรือหากขยายผลไปสู่กลุ่มอ่ืนจะมีการว่าจา้งท่ีปรึกษาโครงการให้ด าเนินการให้ความรู้
เช่นกนัอีกหรือไม่   ส่ิงท่ีไดจ้ากโครงการคือองคค์วามรู้มี 2 มิติ คือ อยูก่บัเกษตรกรซ่ึงนบัเป็นส่ิงท่ีประเมิน
ไม่ได้ในเชิงองค์กร  แต่หากมีการปรับเปล่ียนวิธีการโดยตั้งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รับการถ่ายทอดความรู้ 
หลงัจากนั้นน าไปถ่ายทอดสู่กลุ่มอ่ืน ๆ ในอนาคต  เป็นลกัษณะการดูแลรักษาให้คงอยูต่่อไปเป็นการปรับ
โครงสร้าง ไม่ใช่การจา้งเจา้หนา้ท่ีไปดูแลหรือจา้งท่ีปรึกษาต่อเน่ือง  นอกจากน้ีองคค์วามรู้จะยงัคงตอ้งอยู่
กบัพื้นท่ีนั้น มีคนของสหกรณ์ท่ีไดรั้บถ่ายทอดความรู้และด ารงอยูพ่ร้อมท่ีจะถ่ายทอดได ้
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  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอุดม  นวลหนูปล้อง)  ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์ความรู้
ส่วนหน่ึงจะไดก้บัเกษตรกร และอีกส่วนหน่ึงอยู่ท่ีสหกรณ์ซ่ึงโครงการจะผลกัดนัให้สหกรณ์มีสัตวบาล
ประจ าของสหกรณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร ดงันั้นเม่ือส้ินสุดโครงการความรู้จะท่ีสหกรณ์โคนม
คือสัตวบาลหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  นอกจากน้ีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ได้หมายความแต่เฉพาะ
สมาชิกในโครงการ หรือสมาชิกท่ีจ่ายเงินสมทบ 10 บาท/ตวั เท่านั้น แต่ใหร้วมเกษตรกรทั้งสหกรณ์ท่ีอยูใ่น
กลุ่มนั้นและสหกรณ์ในละแวกใกลเ้คียงดว้ย 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย)  ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมวา่การพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตโดยจา้งท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าดูแลจดัการดงักล่าวเป็นความตอ้งการของสหกรณ์ท่ีจะ
ด าเนินการ แต่สหกรณ์เร่ิมเขา้มามีส่วนสมทบค่าใชจ่้ายในปีท่ี 2  ใชง้บประมาณสนบัสนุนจากกองทุนฯ เต็ม
จ านวน ซ่ึงอาจท าให้ขาดความสนใจท่ีจะติดตามด าเนินการอย่างจริงจงั   หากเห็นว่ามีความส าคญัในการ
ปรับโครงสร้างสหกรณ์ควรมีส่วนร่วมสมทบเงินด้วยตั้งแต่ปีแรก และตวัช้ีวดัต้องมีความชัดเจน และ
สามารถประเมินผลไดโ้ดยก าหนดผลการด าเนินงานเป็นตวัเลขท่ีวดัไดเ้ป็นช่วง ๆ 

  ผู้แทนกรมปศุสัตว์ (นายสินชัย เรืองไพบูลย์) ช้ีแจงในประเด็นเร่ืองบุคลากรของกรม     
ปศุสัตวว์า่ กรมปศุสัตวเ์องมีปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอ  ในระดบัจงัหวดัมีนกัวิชาการ 2 คนท าหนา้ท่ี
ดูแลทุกประเภท  และในระดบัอ าเภอมีสัตวแพทย ์2 คน ซ่ึงไม่สามารถเขา้ไปดูแลเกษตรกรถึงระดบัฟาร์ม
ได ้ ตอ้งเน้นองค์กรเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์ไป ในประเด็นองค์ความรู้ท่ีสหกรณ์จะไดรั้บควรมีฝ่ายส่งเสริม
ของสหกรณ์ประกบกบัทีมท่ีปรึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้และตอ้งมีตวัช้ีวดัเป็นรายปีและสามารถ
ประเมินเป็นรายปีได ้ มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาการใชเ้งินงบประมาณโดยท่ีสหกรณ์ไม่มีความรับผิดชอบได ้
เพราะเห็นวา่ลกัษณะของโครงการสหกรณ์จะมีรายไดเ้กิดข้ึนจากผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนจากคุณภาพน ้ านม
ดิบท่ีเพิ่มข้ึน  ส่วนเกษตรกรเม่ือเขา้ไปบริหารจดัการฟาร์มในเชิงธุรกิจมากข้ึนจะเกิดความตระหนกัในผลท่ี
เกิดจากการลงทุน  เน่ืองจากปัญหาในปัจจุบนัของเกษตรไม่ใช่การเล้ียงแต่เป็นการบริหารจดัการฟาร์ม
อยา่งไรใหมี้แม่โคท ารายไดสู้งกวา่แม่โคท่ีไม่ท ารายได ้

  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอุดม  นวลหนูปล้อง)  ช้ีแจงเก่ียวกับตวัช้ีวดัว่า การ
ก าหนดตัวช้ีวดัของโครงการได้ผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯกองทุนฯ 2 คร้ัง ซ่ึงได้น าไป
ปรับปรุงแก้ไขและได้สรุปอยู่ในรายละเอียดโครงการแล้ว  โดยมีตัวช้ีวดัเป็นรายปีท่ีชัดเจนสามารถ
น าไปใชใ้นการประเมินและติดตามผลได ้

  ความเห็นของทีป่ระชุม  ประเด็นท่ีน่าสนใจมากคือการถ่ายทอดองคค์วามรู้  จะตอ้งมีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินผลไวใ้ห้ดี  โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ 1. กรมปศุสัตวมี์ความเห็น
อย่างไรกบัโครงการเน่ืองจากเป็นหน่วยงานของกระทรวงท่ีตอ้งไปติดตาม และเป็นองค์ความรู้ของกรม    
ปศุสัตวด์ว้ย เป็นการทดแทนกบับุคลากรและงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอในการเขา้ไปดูแล และ 2. ส าหรับ
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การประเมินติดตามผลคงตอ้งด าเนินการร่วมกนัระหวา่งส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรกบักรมปศุสัตวเ์พื่อ
ดูทางดา้นตวัเลขและเทคนิคไปพร้อมกนั 

  ผู้แทนกรมปศุสัตว์ (นายสินชัย เรืองไพบูลย์)  ได้ตอบขอ้ซักถามของท่ีประชุมว่า ใน
มุมมองของกรมปศุสัตวเ์ห็นดว้ยกบัโครงการ มีความเห็นว่าเม่ือมีสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยเหลือจะได้
เกิดการผลิตบณัฑิตในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพราะในอนาคตสหกรณ์คง
ตอ้งจา้งสัตวแพทย ์สัตวบาลเอง  ส าหรับเร่ืองการติดตามประเมินผลตอ้งท าเป็นรายปี  สหกรณ์ตอ้งก าหนด
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนและประเมินผลได ้ซ่ึงอาจมีสหกรณ์ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ หากไม่ผา่นเกณฑ์ในปีแรกก็ควรระงบั
การสนบัสนุนเงินในปีต่อไป 

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าเร่ืององค์ความรู้มี
ตวัช้ีวดัซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนด าเนินงานโครงการแลว้ ขอ้ 3 การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและองคก์ร โดย
การจดัท าคู่มือต่างๆ ตั้งแต่คู่มือขั้นตอนการท างานในฟาร์มและอ่ืนๆ คู่มือบนัทึกขอ้มูล คู่มือการเล้ียงโคนม 
และคู่มือการควบคุมคุณภาพน ้านมดิบ ตลอดจนการจดัอบรมให้แก่เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นอกจากน้ี
ตวัช้ีวดัยงัประกอบดว้ยสัดส่วนก าไรของฟาร์มเกษตรกร และการจดัท าบญัชีฟาร์ม ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีสามารถ
ใช้ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายได้  อย่างไรก็ตามควรระบุรายละเอียดตวัช้ีวดัเพิ่มเติมโดย
ก าหนดให้องค์ความรู้เป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงของโครงการด้วยและก าหนดเป็นรายปีให้สามารถติดตาม
ประเมินผลได ้

  ประธานกรรมการ  (นายอารมย์ ข าคมกุล)  กล่าวสรุปวา่  ท่ีประชุมเห็นชอบโครงการลด
ตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวิธีปฏิบติัไดแ้ละเห็นผลจริง โดยมอบหมายให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามขอ้คิดเห็นของท่ีประชุม 

  มติทีป่ระชุม 

  1. เห็นชอบโครงการลดตน้ทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดว้ยวิธีปฏิบติัได้
และเห็นผลจริง ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ระยะเวลาส้ินสุดโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบ (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) 6 ปี 6 เดือน  นับตั้งแต่ได้รับการจดัสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุน
งบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดทั้งส้ิน  43,764,000 บาท  ไดแ้ก่ 
      1.1  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน 43,164,000 บาท 
      1.2  ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นเงิน 600,000 บาท 
      1.3   กองทุนฯ สนบัสนุนงบประมาณ เป็นรายปี ดงัน้ี 

ปีท่ี 1 จ านวน  12,044,000 บาท ปีท่ี 2 จ านวน 10,124,000     บาท 
ปีท่ี 3 จ านวน    8,204,000 บาท ปีท่ี 4 จ านวน    6,284,000     บาท 
ปีท่ี 5 จ านวน    4,514,000 บาท ปีท่ี 6 จ านวน    2,594,000     บาท 
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     1.4  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัการ
ถวัจ่ายงบด าเนินงาน (ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ) ได ้

  2. มอบหมายใหเ้จา้ของโครงการเพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืององคค์วามรู้ท่ีจะเกิดกบัเกษตรกร
ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากจะใชเ้ป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงของการประเมินในเร่ืองความย ัง่ยนืของโครงการ 
 
  4.5  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและ
ผลติภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากดั 

  ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายธ ารงค์  เมฆโหรา)  ได้
รายงานช้ีแจงวา่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภณัฑ์นม
ของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั มีหลกัการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิตรวมทั้งเพิ่ม
มูลค่าโคนมและผลิตภณัฑน์มของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั เป็นกิจกรรมท่ีเสริมจากการพฒันาพนัธ์ุโคและ
การผสมเทียมซ่ึงสหกรณ์ด าเนินการอยู่ โดยเน้นเร่ืองการดูแล การให้อาหาร และการจัดการฟาร์มและ
ด าเนินการเพิ่มมูลค่าของโคนมท่ีถูกคดัทิ้ง โคนมท่ีให้น ้ านมต ่ารวมทั้งโคเพศผู ้โดยสถาบนัฯ ได้ท าการ
ทดสอบเน้ือแลว้พบวา่ส าหรับเน้ือโคท่ีมาจากโคนมเพศผูแ้ละแม่โคสาวคดัทิ้งมีโอกาสสูงมากท่ีจะเพิ่มมูลค่าสู่
ตลาดเน้ือโคคุณภาพ ซ่ึงมีมูลค่าการตลาดประมาณร้อยละ 1 ของการบริโภคเน้ือโคภายในประเทศ และเน้ือ
ส่วนท่ีไม่เหมาะสมในการท าสเตก็น าไปแปรรูปเป็นลูกช้ิน, ไส้กรอก เป็นตน้ 
  ส าหรับน ้ านมดิบนั้น เน่ืองจากราคามีความผนัผวนและช่องทางการจ าหน่ายมีจ ากดั ทาง
สหกรณ์จะด าเนินการเพิ่มมูลค่าโดยขยายตลาดไปสู่ผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น การแปรรูปเป็นไอศกรีม ดังนั้น
โครงการน้ีจึงเป็นการด าเนินการจดัการให้สหกรณ์บา้นบึงมีผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ในการขยายธุรกิจ ระยะเวลา
โครงการ 3 ปี ของบประมาณสนบัสนุน 2 ส่วน คือ เงินหมุนเวียน จ านวน 1,537,000 บาท เพื่อซ้ือเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ด าเนินงานและเงินจ่ายขาด จ านวน 6,736,510 บาท เป็นค่าตอบแทนนกัวิจยั และผูป้ฏิบติัการและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ เพื่อน าร่องโครงการให้สหกรณ์สามารถด าเนินการไดเ้องใน
อนาคต และค่าใชจ่้ายในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของสถาบนัฯ 

  ความเห็นของที่ประชุม  เห็นควรสนับสนุนโครงการ  เน่ืองจากโดยภาพรวมแล้วเป็น
โครงการท่ีค่อนข้างดี  และเข้ากับหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ คือ ได้รับ
ผลกระทบจากการเจรจาการคา้เสรี  และงบประมาณท่ีขอไม่มาก ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง แต่ขอสอบถาม
เก่ียวกบัรายละเอียดงบประมาณค่าใชจ่้ายในด าเนินงานโครงการ จ านวน 6,540,400 บาท 

  ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายธ ารงค์  เมฆโหรา)  ได้
ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณด าเนินงานโครงการ ประกอบดว้ย ค่าจา้งและค่าตอบแทนจ านวน 2,964,000 
บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อวา่จา้งนกัวิชาการเขา้ไปตรวจเยี่ยมฟาร์มสม ่าเสมอ อีกส่วนหน่ึงเป็นค่าใชส้อยในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ จ านวน 3,576,400 บาท  น าไปใช้ในกิจกรรม 1. เก็บขอ้มูลน าไปวิเคราะห์พฒันา
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ระบบการเล้ียงโค โคนมตัวไหนมีประสิทธิภาพการให้นมต ่า  จะทดแทนด้วยโคชุดใหม่   2. น าเน้ือไป
ด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  ใช้งบประมาณปีละ 690,000 บาท  ในปีท่ี 1-2  และ 520,000 บาท ในปีท่ี 3  
และ3. ตั้งงบประมาณส าหรับการปรับปรุงคอกส าหรับการขุนโค  2 ปี ๆ ละ 204,000 บาท  4. ค่าใชจ่้ายส าหรับ
การฝึกอบรมปีละประมาณ300,000 บาท  ในปีท่ี 1-3  ซ่ึงหลงัจากเก็บขอ้มูลศึกษาวิจยัส่วนหน่ึงแลว้โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการตดัแต่งเน้ือ การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์  จะด าเนินการจดัท าคู่มือวิธีการด าเนินการให้
สมาชิกไดเ้รียนรู้และน าไปปฏิบติัไดจ้ริงหลงัจากท่ีโครงการส้ินสุด และสุดทา้ยคือค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าตู้
เก็บผลิตภณัฑ ์ปีละ 50,000 บาท  

  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล) ไดห้ารือกรมบญัชีกลางในเร่ืองงบประมาณ
เงินจ่ายขาด งบด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไวอ้ยา่งไร 
และสามารถขอถวัเฉล่ียงบด าเนินงานของโครงการไดห้รือไม่  จะไดไ้ม่เกิดปัญหาในการใช้งบประมาณเม่ือ
โครงการเร่ิมด าเนินงานตามแผน และเม่ือกรรมการเห็นชอบให้การสนบัสนุนโครงการ จะไดร้ะบุให้ถวัจ่าย
ค่าใชจ่้ายในงบด าเนินงานไปดว้ย 

  ประธานกรรมการ  (นายอารมย์ ข าคมกุล)  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ เปรียบเสมือนเป็นคู่สัญญากับกองทุนฯ ดงันั้นในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินของบริษทัเพื่อจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้  การจะใหถ้วัจ่ายในงบค่าตอบแทนท าไดแ้ต่วา่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคู่สัญญาก่อน 

  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นไวว้่าตามหลกัเกณฑ์
แลว้ถา้เราแยกตามงบประมาณ ไดแ้ก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยหลกัการแลว้ในเร่ืองของ
งบบุคลากรประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าจา้ง มีความชดัเจนอยูแ่ลว้วา่ของบประมาณเท่าไรตอ้งใชเ้ท่านั้น  งบ
ด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทนใช้สอย และวสัดุ 3 รายการน้ีถวัจ่ายได ้และส าหรับงบลงทุนก็ตอ้งใช้
ไปตามท่ีขอเช่นกนั 

  ประธานสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด (นายสุรชัย  ศิริมัย)  ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบั
โครงการวา่โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีถือไดว้่าเป็นแบบจ าลองหน่ึงของสหกรณ์โคนมท่ีจะเป็นองค์ความรู้
ของการด าเนินการแบบครบวงจร ไม่ใช่เป็นการเอาโครงการโคเน้ือมาร่วมดว้ย  มีการบริหารจดัการเก่ียวกบั
เน้ือโคนมท่ีถูกคดัทิ้ง โคแก่ท่ีถูกคดัออก และโคตวัผูใ้ห้สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเป็นการบริหาร
จดัการให้ไดก้  าไรสูงสุดแก่สมาชิก นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมซ่ึงเป็นกิจกรรมหลกัของ
สหกรณ์อยูแ่ลว้  ซ่ึงท่ีผา่นมาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมส่วนใหญ่จะขายลูกโคนมตวัผูท่ี้เกิดมาอายุประมาณ 1-7 วนั 
ในราคาตวัละไม่เกิน 500 บาท เป็นการสูญเสียมูลค่าเพิ่มท่ีเกษตรกรควรได้ และสูญเสียมูลค่ารวมทาง
เศรษฐกิจอีกดว้ย  เม่ือส้ินสุดโครงการจะเกิดองค์ความรู้สามารถน าไปเผยแพร่และเป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์
โคนมอ่ืนๆ ไดต่้อไป 
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  ประธานกรรมการ  (นายอารมย์ ข าคมกุล)  กล่าวว่าโดยสรุปเม่ือกองทุนฯ ให้การ
สนบัสนุนเงินไปด าเนินการโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการแลว้ทางสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯ จะมอบ
เอกสารซ่ึงเปรียบเสมือนผลงานวิจยัไปใหก้บัสหกรณ์อ่ืนท่ีสนใจต่อไปโดยไม่สงวนไวแ้ต่อยา่งใด 

  มติทีป่ระชุม   
  เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าโคนมและ
ผลิตภณัฑ์นมของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ระยะเวลาส้ินสุดโครงการของ
หน่วยงานรับผิดชอบ (สจล.) 3 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับการจดัสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดย
กองทุนฯ สนบัสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งส้ิน 8,273,510 บาท ไดแ้ก่ 

  1. เงินยืมปลอดดอกเบ้ีย  ส าหรับจดัซ้ือครุภณัฑ์ จ  านวน  1,537,000 บาท โดยมีเง่ือนไข
ช าระคืนปลอดเงินตน้ 2 ปี ช าระคืน 5 ปี ตั้งแต่ปีท่ี 3-7 ปีๆ ละ 307,400 บาท 
  2. เงินจ่ายขาด   จ  านวน  6,736,510บาท  ประกอบดว้ย 
     2.1 ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั และสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  จ  านวน  6,540,400   บาท 
     2.2 ค่าใชจ่้ายในการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน การใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ จ านวน  46,110  บาท 
     2.3 ค่าใชจ่้ายในการติดตามประเมินผลโครงการของ สศก. จ  านวน 150,000   บาท 
     2.4 กองทุนฯ  สนบัสนุนงบประมาณรายปี   ดงัน้ี 
  ปีท่ี 1 จ านวน 4,005,910   บาท 
  ปีท่ี 2 จ านวน 2,422,800   บาท 
  ปีท่ี 3  จ านวน 1,844,800   บาท 
 

  3. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการมีอ านาจพิจารณาอนุมติัการ       
ถวัจ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ) ได ้ 

  4. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบโครงการเพิ่มเติมรายละเอียดเร่ืององค์
ความรู้ท่ีจะเกิดกบัเกษตรกรซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากจะใช้เป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงของการประเมินใน
เร่ืองความย ัง่ยนืของโครงการได ้ 
 

 4.6   โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนปรบโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ไดช้ี้แจงโครงการประชาสัมพนัธ์กองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ซ่ึงมีรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือท่านรองปลดัฯ พินิจ      
กอศรีพร  เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์และผูอ้  านวยการกองเกษตรสารนิเทศ เป็นฝ่าย
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เลขานุการ  ซ่ึงโครงการประชาสัมพนัธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ  และความเข้าใจเร่ืองการเปิดเสรีทางการค้า  
ตลอดจนกระตุน้ใหเ้กษตรกรไดรั้บรู้สถานการณ์การเปิดเสรีทางการคา้ เพื่อการปรับตวัในอนาคต 

ผู้แทนกองเกษตรสารนิเทศ ( นางสุวรรณา  สีละพฒัน์ )  ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์ฯ ได้ยกร่างแผนประชาสัมพนัธ์โครงการ  โดยก าหนดว่าควรจะมีตรา
สัญลักษณ์  มีโลโก้  มี mascot  ซ่ึงได้ก าหนดวงเงินงบประมาณประชาสัมพนัธ์ไว ้10,100,000 บาท  
ระยะเวลา 1 ปี  โดยวางแผนวา่จะผลิตผา่นส่ือ ส่ิงพิมพ ์ โทรทศัน์ วิทยุ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรี  เพราะเกษตรกรบางกลุ่มยงัไม่ทราบวา่มีกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร  จึงตอ้งการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบและจะไดข้อรับการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลกระทบ FTA  กรมการคา้
ต่างประเทศท าอยูแ่ลว้  แลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งประชาสัมพนัธ์  แต่เห็นดว้ยกบัการกนังบประมาณเอาไวเ้พื่อจะ
ไดไ้ม่ตอ้งมาขออนุมติัภายหลงั 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่  การเสนอท าโครงการ
ประชาสัมพนัธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ก็เน่ืองจาก แต่ละโครงการท่ีเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน  เสนอกิจกรรมประชาสัมพนัธ์มาเกือบทุกโครงการ  ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ไดมี้มติให้ตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และ
ให้คณะกรรมการชุดน้ีพิจารณาอนุมติัเงินงบประมาณของโครงการประชาสัมพนัธ์ท่ีเสนอ จ านวน 10.1 
ลา้นบาท  ไปก่อนส่วนจะประชาสัมพนัธ์เร่ืองใด ก็ขอมาพิจารณากนัใหม่เป็นเร่ืองๆ ไป 

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ )  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การ
ประชาสัมพนัธ์ควรมุ่งไปยงักลุ่มเป้าหมาย  โดยลงไปท่ีเกษตรจังหวดั  เกษตรต าบล ในพื้นท่ี ส่วน
งบประมาณท่ีตั้งไวเ้ห็นดว้ย  แต่การท าตราสัญลกัษณ์ยงัไม่เห็นวา่สมควรจะตอ้งด าเนินการ 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าให้ฝ่ายเลขานุการ
อนุกรรมการประชาสัมพนัธ์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  เสนอโครงการประชาสัมพนัธ์ขอ
อนุมติัมาเป็นเร่ืองๆ 

ผู้แทนกองเกษตรสารนิเทศ ( นางสุวรรณา  สีละพัฒน์ ) ได้ช้ีแจงว่าการประชาสัมพนัธ์
ตอ้งการความรีบด่วน  ถา้รอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ประชุมแต่ละคร้ังเพื่อพิจารณาอนุมติัอาจจะล่าชา้  

  ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  เพื่อให้รวดเร็วเห็นควรให้เสนอประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างฯ อนุมติัได้โดยไม่ต้องรอความเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
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  มติทีป่ระชุม    

   เห็นชอบวงเงินงบประมาณส าหรับโครงการประชาสัมพนัธ์กองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 10,100,000 บาท ให้ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กองเกษตรสารนิเทศ) เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 10,000,000 บาท  ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล จ านวน 100,000 บาท  ทั้งน้ีให้กองเกษตร
สารนิเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การปรับโครงสร้างสินคา้เกษตรฯ เสนอ
โครงการท่ีจะจดัท าประชาสัมพนัธ์สินค้าท่ีได้รับผลกระทบให้อนุกรรมการประชาสัมพนัธ์การปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรอนุมติัต่อไป 
 

 4.7     การจ้างหน่วยงานภายนอก (outsource)  ด าเนินการพิจารณาโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร และประเมินผลโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ได้ช้ีแจงการจ้างหน่วยงานภายนอก 
(outsource) พิจารณาโครงการท่ีเสนอขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนฯ  และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บ
อนุมติั  ซ่ึงท่ีจ  าเป็นต้องจดัจ้างหน่วยงานภายนอกให้พิจารณาและประเมินโครงการ  เน่ืองจากแต่ละ
โครงการอาจจ าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในการประเมินโครงการและติดตามผลการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดัโครงการหรือไม่  ทั้งน้ีในเร่ืองอตัราจา้งต่างๆ ก็จะใช้
ระเบียบกระทรวงการคลงัและตอ้งท าหนงัสือเพื่อท าความตกลงกบักรมบญัชีกลางว่าแต่ละรายการนั้นจะ
จา้งอตัราเท่าไหร่ 
  มติทีป่ระชุม    

  1. เห็นชอบการจ้างบุคคลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ  โดยให้เบิกเป็น
ค่าตอบแทนจากงบค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ ตามอตัราท่ีจะขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั 

2. ใหส้ านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาจดัจา้งบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ด าเนินการประเมินผลโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติัเงินสนบัสนุนจากกองทุนฯ  เสนอคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

              3. เม่ือได้รับความเห็นชอบ ตามข้อ 2 แล้ว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็น
ผูด้  าเนินการจดัจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบนั 
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 4.8     ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศประจ าปีงบประมาณ 2552 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต  จงสกุล)  ได้ช้ีแจงว่าตามระเบียบของ
กรรมการบริหารกองทุนฯ  วา่ดว้ยการเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  ของการพสัดุ  ไดก้  าหนดใหส้ านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร  ซ่ึงเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการซ้ือ การจา้ง  
การเช่า  การจ าหน่ายว ัสดุต่างๆ   ซ่ึงเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ให้เบิกจ่ายตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุน  ไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินกองทุน  ในแต่ละปีงบประมาณท่ีไดรั้บ  
ซ่ึงปีงบประมาณ 2552  ไดเ้สนองบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุน  เป็นเงิน 1,162,280  บาท  
โดยแยกรายละเอียดลูกจา้งชัว่คราว 107,280 บาท  และค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ  1,055,000 บาท  และขอให้
เป็นการถวัจ่ายรายการต่างๆ ระหวา่งหมวดไป 
  มติทีป่ระชุม   
   1. เห็นชอบค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2552 จ านวน 1,162,280 บาท 
(หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองพนัสองร้อยแปดสิบบาทถว้น) โดยมีรายละเอียด  แยกเป็นค่าจา้งลูกจา้ง
ชัว่คราว จ านวน 107,280 บาท และค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ จ  านวน 1,055,000 บาท 
  2. ให้ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
(เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร) มีอ านาจพิจารณาจดัจา้งบุคคล ลูกจา้งชัว่คราว อตัราจา้งตามระเบียบ
ราชการเพื่อปฏิบติังานในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

   

  4.9  ขอถัวจ่ายงบประมาณด าเนินการโครงการปรับโครงสร้างสินค้าโคเน้ือ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความเห็นว่าเน่ืองจากระยะเวลาได้ล่วงเลยจาก

แผนงานโครงการมาพอสมควร อาจท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดเ้น่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ 
เปล่ียนแปลงไป เช่น ราคาน ้ามนั  ราคาส่ิงก่อสร้าง และราคาสินคา้ต่างๆ เพิ่มสูงข้ึน ท าให้เจา้ของโครงการตอ้ง
ขอถัวงบประมาณโครงการทั้ ง 4 โครงการ เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินต่อไปได้เห็นควรให้ถัว
งบด าเนินการ คือ ค่าใช้สอย ตอบแทน และวสัดุได้แต่ให้เจา้ของโครงการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการ
ด าเนินงานประกอบการถวังบประมาณดงักล่าวผา่นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ผูรั้บผิดชอบโครงการ ส่วนงบ
ลงทุนหากมีการเปล่ียนแปลงตอ้งน าเสนอคณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการฯ เพื่อพิจารณา 

  มติทีป่ระชุม 
  1. เห็นชอบการถัวเฉล่ียจ่ายงบด าเนินงาน( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ )โครงการปรับ
โครงสร้างสินคา้โคเน้ือ โดยมอบหมายใหอ้ธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัและรายงาน
ใหฝ่้ายเลขานุการ    คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
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  2.  ในการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบให้ขออนุมติัคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาเป็นกรณี ๆ ตามความจ าเป็น 

 
 
 

ปิดประชุมเวลา  18.00 น. 
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